

## Biểu mẫu 05

### ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN SĨ

#### THÔNG BÁO

#### Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2021-2022

S TT	Nội dung	Chia theo khối lớp				
		Lớp 1	Lớp 2	Lớp 3	Lớp 4	Lớp 5
I	Điều kiện tuyển sinh	Trẻ đúng độ tuổi (sinh năm 2014) và có giấy gọi trẻ ra lớp	Hoàn thành chương trình lớp 1	Hoàn thành chương trình lớp 2	Hoàn thành chương trình lớp 3	Hoàn thành chương trình lớp 4
II	Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện	Chương trình giáo dục phổ thông 2018	Chương trình giáo dục phổ thông 2018	Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học (theo QĐ16/2006/QĐ-BGDĐT)	Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học (theo QĐ16/2006/QĐ-BGDĐT)	Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học (theo QĐ16/2006/QĐ-BGDĐT)
III	Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh	Phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc chăm sóc, giáo dục HS. Tạo mọi điều kiện tốt nhất cho HS học tập, rèn luyện. HS thực hiện đầy đủ các	Phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc chăm sóc, giáo dục HS. Tạo mọi điều kiện tốt nhất cho HS học tập, rèn luyện. HS thực	Phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc chăm sóc, giáo dục HS. Tạo mọi điều kiện tốt nhất cho HS học tập, rèn luyện. HS thực hiện	Phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc chăm sóc, giáo dục HS. Tạo mọi điều kiện tốt nhất cho HS học tập, rèn luyện. HS thực hiện	Phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc chăm sóc, giáo dục HS. Tạo mọi điều kiện tốt nhất cho HS học tập, rèn luyện. HS thực hiện

		nhiệm vụ của HS tiểu học và nội quy của nhà trường	hiện đầy đủ các nhiệm vụ của HS tiểu học và nội quy của nhà trường	đầy đủ các nhiệm vụ của HS tiểu học và nội quy của nhà trường	đầy đủ các nhiệm vụ của HS tiểu học và nội quy của nhà trường	đầy đủ các nhiệm vụ của HS tiểu học và nội quy của nhà trường
IV	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục	Sinh hoạt tập thể trực tuyến theo tuần; Thường xuyên tổ chức cho HS tham gia các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa, sinh hoạt tập thể, tổ chức các ngày hội, HĐ văn hóa, thể thao, tham quan dã ngoại khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.	Sinh hoạt tập thể trực tuyến theo tuần; Thường xuyên tổ chức cho HS tham gia các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa, sinh hoạt tập thể, tổ chức các ngày hội, HĐ văn hóa, thể thao, tham quan dã ngoại khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.	Sinh hoạt tập thể trực tuyến theo tuần; Thường xuyên tổ chức cho HS tham gia các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa, sinh hoạt tập thể, tổ chức các ngày hội, HĐ văn hóa, thể thao, tham quan dã ngoại khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.	Sinh hoạt tập thể trực tuyến theo tuần; Thường xuyên tổ chức cho HS tham gia các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa, sinh hoạt tập thể, tổ chức các ngày hội, HĐ văn hóa, thể thao, tham quan dã ngoại khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.	Sinh hoạt tập thể trực tuyến theo tuần; Thường xuyên tổ chức cho HS tham gia các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa, sinh hoạt tập thể, tổ chức các ngày hội, HĐ văn hóa, thể thao, tham quan dã ngoại khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.
V	Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được	- Các năng lực đạt: 100% - 5 phẩm chất đạt: 100%	- Các năng lực đạt: 100% - 5 phẩm chất đạt: 100%	- Năng lực đạt: 100% - Phẩm chất đạt: 100% - Hoàn thành	- Năng lực đạt: 100% - Phẩm chất đạt: 100% - Hoàn thành	- Năng lực đạt: 100% - Phẩm chất đạt: 100% - Hoàn thành

		- Hoàn thành chương trình lớp học đạt 99,0%. - Trong đó HS được khen thưởng: trên 90%	- Hoàn thành chương trình lớp học đạt 99,8%. - Trong đó HS được khen thưởng: trên 90%	chương trình lớp học đạt 99,8%. - Trong đó HS được khen thưởng: trên 90%	chương trình lớp học đạt 99,8%. - Trong đó HS được khen thưởng: trên 85%	chương trình tiêu học đạt 100%. - Trong đó HS được khen thưởng: trên 85%
VI	Khả năng học tập tiếp tục của học sinh	Học sinh đạt những phẩm chất, năng lực theo quy định của chương trình lớp 1- Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đủ điều kiện học lên lớp 2	Học sinh đạt những phẩm chất, năng lực theo quy định của chương trình lớp 2- Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đủ điều kiện học lên lớp 3	Nắm vững kiến thức, kỹ năng các môn học theo quy định, đủ điều kiện học lên lớp 4	Nắm vững kiến thức, kỹ năng các môn học theo quy định, đủ điều kiện học lên lớp 5	Nắm vững kiến thức, kỹ năng các môn học theo quy định, đủ điều kiện học lên lớp 6

Tân Bình, ngày 05 tháng 6 năm 2021

**HIỆU TRƯỞNG**



**Nguyễn Thị Tân**